

Số: /STNMT-CCBVM

Tây Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

V/v Quản lý, vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa và xử lý nước thải

Kính gửi: Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn truyền dữ liệu. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp (KCN) thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải và hệ thống xử lý nước thải; cải tạo nâng cấp nếu cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng.

2. Thu gom triệt để nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành thường xuyên, liên tục theo đúng quy trình, công nghệ đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; Ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm các nội dung: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, các thông số đặc trưng của nước thải, lượng điện tiêu thụ, loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh.

3. Tách riêng biệt hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom, xử lý, thoát nước thải; Kiểm soát chặt chẽ nước làm mát của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; Không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp trong KCN xả nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa và chịu trách nhiệm đối với vấn đề này.

4. Thường xuyên giám sát việc xử lý nước thải của các nhà máy được miễn trừ đầu nổi; khi phát hiện việc xả nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường phải tiến hành lấy mẫu tại thời điểm phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế để phối hợp xử lý.

5. Điều kiện đầu nôi nước thải nêu trong văn bản thỏa thuận giữa chủ cơ sở và chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải bảo đảm không vượt quá điều kiện tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt của khu công nghiệp. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, việc tiếp nhận dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung; các dự án đầu tư thứ cấp mới trong các khu công nghiệp phải đầu nôi vào hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp.

6. Phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải nếu không có thì phải có kế hoạch xây lắp, gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau khi hoàn thành, phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. đúng theo quy định tại Khoản 19, Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

7. Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích, hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyền dữ liệu) gắn liền với Hệ thống quan trắc,... và gửi hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn truyền tải dữ liệu quan trắc tự động liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường, trường hợp hệ thống quan trắc hư hỏng, bảo trì phải thông báo về cơ quan chức năng.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các KCN nếu phát hiện hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường: Số 606, Đường 30/4, phường III, Thành phố Tây Ninh; Điện thoại số: 0276.3839989 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT Sở, CCBVMT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**